

## ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN, CÔNG TÁC ĐOÀN

Ngô Thị Quang<sup>1</sup>, Cao Thị Phương Nhung<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên, <sup>2</sup>Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

### TÓM TẮT

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu làm chủ trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ ngày khi chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam đến mọi giai đoạn phát triển về sau của đất nước, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên. Hiểu đúng tầm quan trọng của thanh niên, những năm qua Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã không ngừng thực hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt động, một mặt tạo sân chơi bổ ích phát triển tài năng cho các em sinh viên, mặt khác quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần để các em yên tâm học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì cuộc sống hạnh phúc, vì đất nước phồn vinh.

**Từ khóa:** Hồ Chí Minh, Thanh niên, Công tác Đoàn, Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Khoa học

### MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và đã vận dụng sáng tạo thành công vào việc lãnh đạo các giai tầng nhân dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam, trong đó không thể không nhắc đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Người đối với lực lượng thanh niên. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên.

### NỘI DUNG

#### Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, tổ chức đoàn thanh niên

Sự quan tâm của Hồ Chí Minh tới thanh niên và công tác Đoàn Thanh niên được thể hiện:

#### *Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên*

*Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên – người chủ tương lai của đất nước*

Ngay từ năm 1925, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết mất nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh" [1, tr.133].

Khi lựa chọn lực lượng truyền bá tư tưởng cách mạng vào trong nước những năm 20 – 30 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã chọn đối tượng đầu tiên là thanh niên và tập hợp họ trong tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên vì Người cho rằng: thanh niên là những người trẻ trung, năng động, tiếp thu nhanh các tư tưởng tiên tiến và nhanh chóng thực hiện được nhiệm vụ giác ngộ cách mạng cho các giai tầng nhân dân. Trong kháng chiến chống Pháp, Người đã nói với thanh niên: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó"; "Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết tập hợp lòng hăng hái đó lại và dồn dặt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ" [2, tr.185].

Từ quan điểm đó nên trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh đã phát huy được rộng khắp phong trào thi đua tích cực của thanh niên, xứng đáng với khẩu hiệu “đầu

\* Tel: 0966 834048, Email: ngothiquang@tuaf.edu.vn

Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” [3, tr.306].

*Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho thanh niên: Luôn luôn rèn luyện đạo đức, tài năng, điều dốt thiếu niên, nhi đồng, giúp sức cho Đảng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội*

Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Nhiệm vụ vẻ vang nhất của thanh niên là ra sức giúp Đảng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Song muốn làm tròn được nhiệm vụ vẻ vang ấy, trước hết Người yêu cầu mỗi thanh niên phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của dân tộc, của Đảng của cách mạng mà không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân. Khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình cũng không thương tiếc. Mỗi thanh niên phải có sự phấn đấu không ngừng trong mọi hoạt động thực tiễn cách mạng:

“Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà”. “Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu, tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lãng phí” [4, tr. 444 - 445].

“Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”... anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước”. “Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do”. “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi” [5, tr.505].

Ngoài đạo đức cách mạng, một người thanh niên tiên tiến theo Hồ Chí Minh còn cần phải có sự nỗ lực học tập không ngừng. Người nói: Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Từ rất sớm, sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Người đã căn dặn thế hệ trẻ: "Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em" [6, tr.32].

Không chỉ dừng lại ở đó, Người còn chỉ rõ cho thanh niên thấy là họ cần phải học gì, học như thế nào: “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân” [4, tr.445]. “Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân” [5, tr.505].

Đặc biệt, Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng, thanh niên không được quên nhiệm vụ điều dốt các em nhỏ hơn mình. Đảng có nhiệm vụ giúp đỡ thanh niên, thanh niên có nhiệm vụ giúp đỡ các em thiếu niên nhi đồng, có như thế giữa các thế hệ mới có sự gắn bó, đoàn kết, nhất trí một lòng vì một mục tiêu chung: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Thiếu niên nhi đồng là lực lượng kế cận của thanh niên, thanh niên là đội ngũ kế cận của Đảng: “Luôn luôn chú ý điều dốt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo” [5, tr.505].

#### **Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Đoàn Thanh niên, công tác Đoàn**

Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đoàn thanh niên lao động - phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục các thế hệ thanh niên, nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản” [2, tr.165 -166].

Đoàn thanh niên cần phải thường xuyên cùng cố tổ chức, nghiên cứu tìm ra nhiều hình thức

và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi, vững chắc. Tổ chức của Đoàn phải rộng hơn Đảng. Phải được tổ chức một cách chặt chẽ từ Trung ương xuống các cơ sở. Đoàn muốn củng cố và phát triển thì phải liên hệ rộng rãi với các tầng lớp thanh niên, phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên. Đồng thời, mọi đoàn viên phải gương mẫu giữ vững đạo đức cách mạng, phải xung phong trong mọi công tác, cố gắng học tập chính trị văn hóa, nghề nghiệp để lôi cuốn quần chúng và để trở thành người cán bộ tốt.

Để Đoàn phát triển mạnh, Người yêu cầu lãnh đạo Đoàn cần phải chống cách lãnh đạo chung chung mà phải đi sâu đi sát điều tra nghiên cứu, cần phải khuyến khích thu góp bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng. Cần một chương trình hoạt động cụ thể thiết thực, lãnh đạo Đoàn phải đi sâu vào đời sống để hiểu rõ tâm lý của các tầng lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách cụ thể. Người luôn nhắc nhở Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: "Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm đủ mọi cách để gây một phong trào thanh niên to lớn và mạnh mẽ" [2, tr.185]. Bởi vì, các phong trào thi đua yêu nước to lớn đó là điều kiện để nảy nở ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến, đó chính là tiền đề cho Đoàn phát triển mạnh mẽ và vững chắc, đồng thời huy động được tất cả trí tuệ và lực lượng của tuổi trẻ góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với Đoàn thanh niên, Người nhắc nhở các cấp ủy Đảng phải coi: xây dựng Đoàn là bộ phận trọng yếu của xây dựng Đảng và Đảng cần phải giúp đỡ Đoàn thanh niên lao động phát triển tốt, đồng thời cần phải chọn những đồng chí đoàn viên đã kinh qua thử thách và đã đủ điều kiện đưa họ vào Đảng. Người luôn khách quan trong việc đánh giá thanh niên, người không đồng tình với những nhận thức không đúng, có phần phiến diện, chủ quan, hẹp hòi và thành kiến khi nhìn nhận đánh giá tuổi trẻ. Người luôn đặt thanh niên với tư cách là một

chủ thể đang phát triển và tiếp tục hoàn thiện. Vì thế, để nhìn nhận đánh giá thanh niên đúng phải có cái nhìn biện chứng, khách quan, gắn với tâm lý thanh niên và thời đại mà thanh niên đang sống. Do đó, Người nhắc nhở cán bộ và đảng viên lâu năm không nên có thái độ ích kỷ, gia trưởng đối với thế hệ trẻ, mà ngược lại cần đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình. Người nói: "Nếu thế hệ già không hơn thế hệ trẻ thì không tốt, thế hệ già thua thế hệ trẻ mới là tốt". Nhân đây Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn "chăm lo diu dắt thanh niên vì thanh niên chưa từng trải và thiếu kinh nghiệm". Người nghiêm khắc phê phán thái độ coi thường lớp trẻ, coi thanh niên là "bản sao" của bố, mẹ, ép buộc lớp trẻ vào trong khuôn mẫu của cha anh dần dần sự xa cách, không hiểu tâm lý, nguyện vọng khát khao của lớp trẻ. Trước khi đi xa, Người mong muốn toàn thể thanh niên ta đoàn kết "tay cầm cờ đỏ sao vàng", hăng hái tiến lên không ngừng để giúp sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất - độc lập dân chủ và giàu mạnh. Đồng thời Người cũng căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta cần phải quan tâm chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ vì tương lai của đất nước. Người viết: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên" [4, tr.510].

#### **Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, công tác đoàn ở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên**

Nhận thức đúng đắn vai trò của Đoàn Thanh niên và thanh niên, những năm qua cùng với việc thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh, công tác Đoàn của trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; sự tạo điều kiện cùng với sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của các Phòng chức năng và các Khoa, Bộ môn trong trường; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên; sự đoàn kết, thống nhất giữa các

đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường cũng như sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong mọi mặt công tác của tất cả các Liên chi đoàn, Chi đoàn trong toàn trường mà Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học đã đạt nhiều thành tích đáng khen ngợi:

**Thứ nhất**, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên rất chú trọng tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, thanh niên trong nhà trường

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên trong trường các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác cách mạng cho học sinh, sinh viên nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước như 20/11, 22/12, 09/01, 03/02, 26/03...; Tuyên truyền kiến thức An toàn giao thông cho Đoàn viên sinh viên nhà trường; tiến hành ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội cho sinh viên. Kết quả, năm 2016 “100% Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Khoa học chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của tổ chức Đoàn” [7].

Đoàn còn triển khai tới các liên chi đoàn, chi đoàn Chi thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn và cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Đây mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của đoàn viên, thanh niên trong trường thông qua các diễn đàn online, facebook, đội ngũ BCH các chi đoàn, BCH Đoàn trường, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trực thuộc để kịp thời có các kế hoạch hoạt động, điều chỉnh phù hợp. Thường xuyên củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt

động của đội an ninh xung kích thanh niên và đội văn nghệ xung kích, câu lạc bộ truyền thông và các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm để nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác giáo dục chính trị của Đoàn. Tích cực đưa các thông tin, hoạt động, các cuộc vận động của Đoàn lên cổng thông tin điện tử của trường, fanpage của Đoàn trên Facebook. Website riêng của Đoàn đang trong quá trình nhập liệu để đưa vào sử dụng. Kết quả, tình hình diễn biến tư tưởng của Đoàn viên sinh viên nhà trường luôn ổn định và tích cực; Đoàn viên sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh của nhà trường.

Tổ chức hành trình về nguồn “Thăm địa chỉ đỏ Hang Pác Bó – Suối Lê nin- thác Bản Giốc” và Lễ mít tinh Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) tại bên bờ Suối Lênin lịch sử thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tham gia viết bài và sáng tác ca khúc trong cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – những câu chuyện đẹp”. Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” vào ngày 12/5/2016 do Tỉnh Đoàn tổ chức và đạt giải Ba toàn tỉnh. Kết quả, 100% Đoàn viên tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trong sự kiện bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp [7].

Trước tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông, Ban Chấp hành Đoàn trường đã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền những chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo; Từ đó, giúp Đoàn viên sinh viên nhà trường nên cao tình thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, luôn hướng về biển đảo quê hương. Đoàn trường đã tổ chức thành công Triển lãm ảnh và bản đồ “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” từ ngày 16 đến ngày 23/10/2016, thu hút được hàng ngàn Đoàn viên tham dự và cùng ký tên lên cờ Tổ quốc, gửi các thông điệp về biển đảo quê hương, về tình yêu quê hương, đất nước.

Trong chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt Sinh viên 5 tốt, Đoàn Thanh niên đã chỉ đạo, phối hợp cùng Hội SV trường đề ra nhiều biện pháp, bước đi cụ thể sáng tạo

để hỗ trợ cho hội viên như: khuyến khích tham gia các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng. Chỉ đạo thành lập thêm 2 câu lạc bộ: Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích và Câu lạc bộ Truyền thông CSC nhằm bồi dưỡng lực lượng nòng cốt gây dựng phong trào văn hóa văn nghệ trong sinh viên, cũng như truyền thông, quảng bá hình ảnh, hoạt động của nhà trường, Đoàn Thanh niên Nhà trường. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên trao danh hiệu "sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 75 sinh viên ưu tú của nhà trường. Về kết quả tư vấn, hỗ trợ sinh viên về pháp luật và hội nhập quốc tế như: Kiến thức về tin học, ngoại ngữ, kiến thức lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật trong nước và quốc tế; đã được Hội sinh viên nhà trường quan tâm đúng mức với việc khuyến khích hội viên tham gia học tập tại trung tâm Tin học – Ngoại ngữ; Trung tâm Ngôn ngữ, văn hóa vùng dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc của nhà trường.

**Thứ hai,** Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã tham gia và tổ chức nhiều phong trào lành mạnh để thanh niên, sinh viên nhà trường có điều kiện rèn đức, luyện tài. Tiêu biểu như:

*Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"*: Đoàn trường luôn chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của Đoàn viên sinh viên nhà trường. Tháng 5 năm 2016, Đoàn trường đã tổ chức thành công "Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ nhất" với hơn 50 công trình nghiên cứu khoa học của Đoàn viên, sinh viên tham gia, nhiều công trình có tính ứng dụng và chất lượng tốt. Ngoài ra, trong năm 2016, Đoàn viên sinh viên nhà trường tham gia và đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên; Tham dự Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên và đạt kết quả tốt: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba...Gửi 06 bài tham gia Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ của các trường Đại học Quốc gia, Đại học vùng tại Đà Nẵng tháng 12/2016" [7].

Duy trì và mở rộng hoạt động của Câu lạc bộ Khoa học xanh, Câu lạc bộ Hạnh phúc Trao tay, Câu lạc bộ Võ thuật, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Luật gia trẻ, Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu nhân đạo, Câu lạc bộ sinh viên yêu truyền hình, Câu lạc bộ Khiêu vũ, Đội an ninh xung kích, Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích, Câu lạc bộ truyền thông. Tổ chức các phong trào thi đua trong học tập, thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chủ nhiệm các Khoa tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tài liệu học tập đảm bảo giữ vững an ninh trật tự để nâng cao chất lượng học tập của đoàn viên, thanh niên trong toàn trường.

Thực hiện tốt phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, sinh viên tích cực". Tiếp tục phát động tới các chi đoàn hưởng ứng cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không ngồi nhầm lớp" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyên truyền việc thực hiện kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức phát động tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV/AIDS.

BCH Đoàn trường chỉ đạo các Liên chi đoàn, Câu lạc bộ Tình nguyện thường xuyên tổ chức các chương trình tình nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn như: Chương trình tình nguyện "Đồng âm vùng cao" tại xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang, chương trình "Tết yêu thương" cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Linh Thông – huyện Định Hóa, chương trình "Chung tay mùa gặt" tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức nhiều buổi lao động cộng sản nhằm giữ gìn vệ sinh khu vực quanh nhà Hiệu bộ, các giảng đường và khu ký túc xá như các chương trình: "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", chương trình "Giờ trái đất", chương trình vệ sinh môi trường nhân ngày "Môi trường thế giới"... các chương trình trên đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể sinh viên nhà trường.

*Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”*: Năm 2016, nhà trường đã trao học bổng khuyến khích học tập cho 519 sinh viên, có 760 sinh viên được nhận trợ cấp xã hội và có 20 sinh viên học bổng chính sách của Đại học Thái Nguyên, 30 sinh viên nhận được các học bổng từ các đơn vị tổ chức tài trợ. Đặc biệt nhà trường cũng đã trao 05 suất học bổng toàn phần cho Tân sinh viên khóa 14, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng; Đoàn Thanh niên cũng đã vận động tài trợ và trao 01 suất học bổng cho Tân thủ khoa khóa 14, trị giá 05 triệu đồng, 03 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó khóa 14, mỗi suất trị giá 02 triệu đồng; Tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm năm 2016 giúp các bạn sinh viên năm cuối có được các cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường. Kết quả, ngày hội thu hút được gần 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và hàng ngàn sinh viên nhà trường tham gia; hơn 100 sinh viên đã được các doanh nghiệp phỏng vấn và đồng ý tuyển dụng; Hỗ trợ, kết hợp cùng Khoa Khoa học Sự sống triển khai xây dựng công trình thanh niên nhân dịp kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/03/2016), xây dựng nhà lưới phục vụ việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, sinh viên nhà trường. Tổng giá trị của công trình là 65 triệu đồng. Công trình đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động trong tháng 12 năm 2016 [7].

**Thứ ba**, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng; tham mưu, phối hợp với tổ chức Đảng ủy nhà trường phát hiện, kết nạp nhiều thanh niên, sinh viên là quần chúng ưu tú gia nhập hàng ngũ của Đảng, xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên chỉ đạo các chi đoàn xếp loại đoàn viên theo định kỳ, số đoàn viên xuất sắc và khá luôn chiếm trên 70% tổng số đoàn viên trong trường. Kết quả, công tác tham gia phát

triển Đảng của Đoàn trường Đại học Khoa học được Đoàn cấp trên, Đảng ủy nhà trường đánh giá cao. Đa số đoàn viên thanh niên trong trường luôn tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, tích cực rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng với mong muốn được cống hiến rèn luyện, được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đoàn trường cũng đã ban hành hướng dẫn của Đoàn về việc bình xét, giới thiệu Đoàn viên ưu tú đi học Cử nhân Đảng và giới thiệu xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức. Năm 2016 Đoàn trường đã chuyển Đảng chính thức cho 17 đồng chí, giới thiệu kết nạp 124 đoàn viên ưu tú vào Đảng, giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tổ chức; chỉ đạo việc củng cố hiệu quả nâng cao cấp Chi đoàn theo tinh thần Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành TW Đoàn khoá VII, tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được nâng lên. Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường có những chủ trương, kế hoạch phù hợp trong việc lãnh đạo công tác thanh niên.

#### KẾT LUẬN

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu làm chủ trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ khi chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam đến mọi giai đoạn phát triển về sau của đất nước, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên.

Thực tiễn trên cho thấy những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác Đoàn Thanh niên đến nay vẫn còn mang tính thời sự và có giá trị to lớn, là kim chỉ nam cho tổ chức Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên nói riêng, các tổ chức Đoàn trên cả nước nói chung; là nền tảng để tổ chức Đảng cơ sở chỉ đạo, ban hành, tạo ra các phong trào lành mạnh giúp thanh niên rèn đức, luyện tài, tất cả vì mục tiêu chung của đất nước, dân tộc Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu./

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, Tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 10, Xxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

5. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

6. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (2017), *Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2017 – 2018 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên*, Thái Nguyên.

#### ABSTRACT

#### HO CHI MINH COMMUNITY YOUTH UNION UNIVERSITY OF SCIENCE - THAI NGUYEN UNIVERSITY LEARNING AND APPLYING HO CHI MINH'S THOUGHT ON YOUTH, UNION WORKS

Ngô Thị Quang<sup>1\*</sup>, Cao Thị Phương Nhung<sup>2</sup>

<sup>1</sup>University of Agriculture and Forestry - TNU, <sup>2</sup>Viet Nam Dance College

Teenagers are one of the most important factors that determines our country's destiny in the future; and also are the major elements in every field; teenagers will take over complicated. Tasks that makes them sacrifice, devote and create. From the beginning days, Ho Chi Minh always emphasise that: we need to pay attention to the teenagers with their organization and the activities. Thai Nguyen university of sciences know about the importance of Teenagers so we always carry out some activities and movements will have the hope that Teenagers will have a useful playground to develop their lives so that they can study for tomorrow, for happy life and for our prosperous country.

**Key world:** *Ho Chi Minh, Teenagers, youth activities, Youth Union, Thai Nguyen University of sciences*

Ngày nhận bài: 20/9/2018; Ngày hoàn thiện: 10/9/2018; Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

\* Tel: 0966 834048, Email: ngothiquang@tuaf.edu.vn

